
sþ. 83. Fyrirspurn [81. mál]
til félagsmálaráðherra um búseturéttaríbúðir.

Frá Jóni Baldvini Hannibalssyni.

1. Hvenær er að vænta frumvarps til laga um "stefnumörkun um byggingu leiguíbúða ... ,
búseturéttaríbúðir og kaupleigusamninga" sem félagsmálráðherra boðaði á Alþingi 14.
og 16. maí sl. að yrði "lagt fram í byrjun næsta þings?"

2. Hefur náðst samkomulag milli stjórnarflokkanna um tilverurétt búseturéttaríbúða og
hlut húsnæðissamvinnufélaga í hinu opinbera húsnæðislánakerfi? Ef svo er, hvaða
tillögur hafa verið mótaðar um fjármögnun slíkra lána og lánskjör?


